

Giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh trường THCS Thanh Xuân

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã viết nên những trang sử hào hùng. Truyền thống đó đem đến cho mỗi người chúng ta niềm tự hào và sức mạnh tinh thần trong cuộc sống hôm nay. Giáo dục truyền thống lịch sử, thật sự có ý nghĩa lớn lao trong việc góp phần hình thành nhân cách sống cao đẹp của lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam. Nhớ về cội nguồn và hiểu sâu sắc những hy sinh cao đẹp của cha ông có tác dụng nuôi dưỡng tư tưởng, tâm hồn con người để sống và làm việc xứng đáng với các thế hệ đi trước.

Với những ý nghĩa sâu sắc đó, sáng ngày 13/01/2023 trường THCS Thanh Xuân tổ chức cho các em học sinh tham gia giao lưu với “Câu lạc bộ nhân chứng lịch sử”.



Học sinh trường THCS Thanh Xuân trong buổi giao lưu

Mở đầu chương trình là bài hát “Đường ra mặt trận” do các bác trong câu lạc bộ trình bày. Bài hát đã làm nóng không khí của sân trường THCS Thanh Xuân. Các bác đã truyền cảm hứng cho các em học sinh về tình yêu quê hương đất nước, tinh thần cách mạng quả cảm, lời bài hát đã tái hiện không khí sục sôi cách mạng của những năm tháng hào hùng lịch sử của cha ông ta. Các em học sinh vô cùng ngưỡng mộ và biết ơn các bác trong “Câu lạc bộ nhân chứng lịch sử”.



Bài hát “Đường ra mặt trận”- do các bác trong câu lạc bộ thể hiện

Tại chương trình, các Thầy cô giáo và các em học sinh đã được nghe các thành viên trong câu lạc bộ Người Anh hùng - Nhân chứng lịch sử khái quát những mốc son lịch sử của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh như câu chuyện chiếc xe húc đổ cánh cổng dinh độc lập vào thời khắc lịch sử của dân tộc lúc 10h30p ngày 30/4/1975 giải phóng miền nam thống nhất nước nhà; câu chuyện về số phận của xe tăng 390 được chứng minh sau 20 năm ngày thống nhất đất nước; câu chuyện cuộc chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị nơi chiến trường được báo chí phương Tây ví là “cối xay thịt” và cuộc chiến đấu 12 ngày đêm của quân và dân Thủ đô Hà Nội (Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không). Qua lời kể của nghệ sĩ Đàm Tiến, Bác cho biết thời niên thiếu bác đã vinh dự được hát cho Bác Hồ nghe bốn lần. Sau này bác Đàm Tiến nhập ngũ và chiến đấu tại chiến trường B2- miền Đông Nam Bộ. Sau năm 1975, đất nước được hòa bình, bác được đi học và trở thành kĩ sư Mỏ địa chất. Bác là nhà quản quân kĩ thuật âm nhạc, thí sinh cao tuổi nhất lọt vào vòng chung kết “Vietnam Got Talent” mùa giải 2011 với tiết mục một người chơi một lúc 6 nhạc cụ.



Bác Đàm Tiên- chơi nhạc cụ đàn ghi ta và kèn

Bác Đàm Tiên không những chơi nhạc cụ giỏi mà bác còn gây ấn tượng cho các em học sinh trường THCS Thanh Xuân bằng các tiết mục ảo thuật rất ấn tượng, bất ngờ.



Bác Đàm Tiên với tiết mục ảo thuật

Qua các câu chuyện mà các nhân chứng lịch sử kể, các em học sinh đã được ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ Quốc tế; sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ; những tấm gương sáng về tình đồng chí, đồng đội, tình cảm quân dân trong lửa đạn chiến tranh.



Các bác trong câu lạc bộ nhân chứng lịch sử giao lưu cùng học sinh trường THCS Thanh Xuân.

Các em học sinh vô cùng hào hứng, thích thú qua phần giao lưu với các bác trong câu lạc bộ, nhiều câu hỏi về nghệ thuật quân sự, cách đánh giặc tài tình, tinh thần dũng cảm của bộ đội Việt Nam ... được các em chia sẻ qua các câu hỏi tại chương trình. Buổi giao lưu truyền thống và kể chuyện lịch sử nhằm góp phần khơi dậy hào khí Việt Nam, lòng tự tôn dân tộc và đạo lí uống nước – nhớ nguồn, góp phần khích lệ học sinh yêu mến môn học lịch sử và tăng cường bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho các em.



Học sinh trường THCS Thanh Xuân giao lưu với các bác trong câu lạc bộ nhân chứng lịch sử.

Đây là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trường THCS Thanh Xuân - những chủ nhân tương lai của đất nước về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; đồng thời giúp cho các em học sinh thấy được trách nhiệm của mình không ngừng phấn đấu, rèn luyện, phát huy truyền thống hiếu học, kiên cường, tiếp bước cha anh xứng danh con Lạc cháu Hồng, góp phần dựng xây quê hương, đất nước Việt Nam giàu đẹp, hùng cường.